

**KIỂM TRA CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

phun thuốc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các phòng chuyên môn phân công cán bộ phối hợp với các địa phương tổ chức đánh giá hiệu quả phun trừ; kiểm tra mật độ, diễn biến sâu bệnh hại lúa tham mưu các biện pháp chỉ đạo kịp thời. Đặc biệt, diện tích có mật độ sâu cuốn lá cao từ 200 con/m<sup>2</sup> trở lên sau phun thuốc 5 ngày phải kiểm tra và chủ động phun lại lần 2 sau lần 1 từ 5 - 7 ngày nếu mật độ sâu sống còn trên 20 con/m<sup>2</sup> trở lên.

\* Sáng ngày 5/5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, UBND huyện Vũ Thư đi kiểm tra công tác phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân tại huyện Vũ Thư. Hiện gần 7.700ha lúa xuân của huyện Vũ Thư sinh trưởng tốt. Từ ngày 4 - 7/5, huyện phát động nông dân tiến hành đợt phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho gần 6.700ha lúa trở sau ngày 5/5; kết hợp phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, rầy nâu và bệnh đạo ôn cổ bông,

khô vằn cho các diện tích lúa bị sâu bệnh nặng.

Từ ngày 29/4 - 7/5, huyện Vũ Thư đã thành lập các đoàn, phân công các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các ngành, đoàn thể thường xuyên về các địa phương để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, trừ sâu bệnh ở cơ sở. Kết quả, đến hết ngày 5/5, nông dân đã phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho gần 4.700ha (trên 70% diện tích lúa trong diện cần phun); phun phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông cho trên 500ha lúa và kết hợp phun phòng, trừ các sâu bệnh khác. Một số địa phương làm tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh trong đợt này như Vũ Đoài, Vũ Vinh, Tân Hòa...

Sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng, trừ sâu bệnh tại một số xã như Xuân Hòa, Việt Hùng, các đồng chí lãnh đạo Sở và huyện đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, đôn đốc nông dân khẩn trương tiến hành đợt phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho gần 6.700ha lúa trở sau ngày 7/5; kết hợp phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, rầy nâu và bệnh đạo ôn cổ bông,



Nông dân xã Thụy Thanh (Thái Thụy) phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

tiêu năng suất, sản lượng lúa xuân.

\* Từ ngày 4 - 7/5, huyện Thái Thụy tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện chiến dịch phun trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân cho hơn 10.000ha lúa xuân trở sau ngày 5/5.

Tổng diện tích lúa xuân của toàn huyện đạt 11.650ha, trong đó hiện nay có gần 1.000ha lúa trở bông. Qua điều tra trên đồng ruộng, sâu cuốn lá nhỏ lúa 2 có mật độ cao gấp 2 - 3 lần so với cùng kỳ, phổ biến từ 150 - 200 con/m<sup>2</sup>, nơi cao từ 400 - 500

con/m<sup>2</sup>, cá biệt trên 700 con/m<sup>2</sup>; sâu đục thân phát sinh cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm, thời gian sâu non nở trùng với sâu cuốn lá nhỏ. Hiện nay, các địa phương trong huyện đang tích cực tổ chức chiến dịch phun trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân theo kế hoạch của huyện, trong đó một số xã có tỷ lệ phun trừ sâu bệnh cho diện tích lúa xuân cao như Thụy Bình, Thụy Hưng, Thụy Quỳnh...

Để đợt phun trừ sâu bệnh lần này đạt kết quả cao, UBND huyện tăng cường chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh công

tác tuyên truyền để người dân nhận biết mức độ nguy hại của sâu bệnh, hướng dẫn bà con kỹ thuật phun trừ theo nguyên tắc "4 đúng" (đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách). Đồng thời, phân công cán bộ ngành nông nghiệp tăng cường về cơ sở theo dõi, đôn đốc các địa phương. Kết thúc chiến dịch, huyện chỉ đạo ngành chuyên môn tiến hành cắt cây để kiểm tra mật độ sâu sau phun trừ đó có báo cáo đánh giá hiệu quả phun trừ cũng như khuyến cáo bà con lịch phun, diện tích phải phun lần 2.

**VŨ THƯ...**

(Tiếp theo trang 1)

nắm bắt, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, CNLD; thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phần đầu kết nạp 100% CNLD tại doanh nghiệp gia nhập tổ chức công đoàn; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Tại lễ phát động, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư đã khen thưởng 78 đoàn viên, CNLD có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" và công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023; trao kính phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNLD có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 220 triệu đồng.

**Bàn giao 22 cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong đi điều dưỡng**

Sáng ngày 5/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức bàn giao 22 CCB và cựu thanh niên xung phong (TNXP) đi điều dưỡng tại Làng Hữu nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Quá trình điều dưỡng, các CCB và cựu TNXP sẽ được y bác sĩ hướng dẫn các bài tập thể dục thể thao nâng cao sức khỏe; được sử dụng thuốc và chăm sóc sức khỏe nhằm đào thải các chất độc tích tụ trong quá trình chiến đấu tại chiến trường. Các CCB và cựu TNXP đã nghe đại diện Hội CCB tỉnh phổ biến các quy định, nội quy sinh hoạt khi tham gia điều dưỡng tại Làng Hữu nghị.

Đây là hoạt động được duy trì trong nhiều năm giữa Làng Hữu nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam với Hội CCB tỉnh Thái Bình, góp phần chăm sóc và cải thiện sức khỏe cho các CCB, cựu TNXP trên địa bàn tỉnh. Đợt điều dưỡng kéo dài 1 tháng, toàn bộ kính phí do Làng Hữu nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam chi trả.

**TIẾN ĐẠT**

**HỘI CHŨ THẬP ĐỒ HUYỆN VŨ THƯ  
Phấn đấu vận động nguồn lực đạt 1 tỷ đồng trong tháng nhân đạo năm 2023**

Sáng ngày 5/5, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức triển khai tháng nhân đạo năm 2023. Với chủ đề "Tư trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái", Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư triển khai tháng nhân đạo tập trung cao điểm từ ngày 8/5 - 19/5 nhằm kêu gọi mọi người gắn kết với nhau, xây dựng cộng đồng đoàn kết, lan tỏa hành động nhân ái. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn huyện. Hội Chữ thập đỏ huyện phấn đấu trong tháng nhân đạo vận động nguồn lực đạt 1 tỷ đồng; bảo trợ thường xuyên cho 100 địa chỉ nhân đạo; tổ chức chương trình bữa cơm nhân ái tại Bệnh viện Đa khoa huyện; hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xây dựng công trình bếp ăn bán trú; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các hộ gia đình nghèo. Ngoài ra, Hội cũng chỉ đạo hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp nhân đạo tại địa phương, vận động cứu trợ, ủng hộ những trường hợp đặc biệt khó khăn, tai nạn rủi ro, vận động hiến máu tình nguyện đợt 2...

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trao kính phí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng, trao học bổng của Quỹ phát triển giáo dục Việt Nam (EDF) cho 201 học sinh nghèo hiếu học, trao bảo trợ thường xuyên cho 16 trường học và tặng sữa cho trẻ em nghèo.

**THU HOÀI**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
---	--

**Tình hình dịch Covid-19 từ ngày 29/4 - 5/5**

**Việt Nam:** Ghi nhận gần 3.400 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 5/5

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, từ ngày 29/4 - 5/5, cả nước ghi nhận hơn 13.100 ca mắc Covid-19, trong đó riêng ngày 5/5 số ca mắc mới gần 3.400 ca, cao nhất trong 6 tháng qua.

Ngày 5/5, cả nước ghi nhận có hơn 160 bệnh nhân nặng phải thở oxy; gần 1.000 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 266,2 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.

**Thái Bình:** Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt hơn 95,8%

Từ ngày 29/4 - 5/5, Thái Bình ghi nhận hơn 40 ca mắc Covid-19 mới, trong đó riêng ngày 5/5 là 5 ca. Tại các cơ sở y tế trong tỉnh đang thu dụng, điều trị 6 bệnh nhân Covid-19.

Tính đến ngày 5/5/2023, Thái Bình đã tiêm được hơn 4.365 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt hơn 95,8%, số người đã tiêm mũi 4 là hơn 301.800 người; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 94,4%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 75,6%.

**NHƯ HOÀNG**

**THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ**

Tên tôi là: Nguyễn Trường Thăng  
 Sinh ngày: 29/11/1987  
 Số CMND/CCCD: 034087001422  
 Địa chỉ: Lô LK17-01+02 dự án Phát triển khu nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Do sơ suất tôi đã làm thất lạc bộ hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai là số LK17-01+02 và các hồ sơ giấy tờ liên quan tại dự án Phát triển khu nhà ở hai bên đường Kỳ Đồng kéo dài, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình giữa Công ty CP Đầu tư XNK Thăng Long và tôi.

Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày đăng báo nếu không có ai tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện hoặc không tìm được, tôi xin Công ty CP Đầu tư XNK Thăng Long cấp lại giấy tờ khác liên quan đến lô LK17-01+02 cho tôi.

Số điện thoại liên hệ: 0964.296.196

**HOÀNG LANH**

**Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm**

Sáng ngày 5/5, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh do Sở Y tế chủ trì tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm ATTP bếp ăn tập thể Công ty TNHH May mặc Spectre Việt Nam (các suất ăn do Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu Văn Tiến chế biến, cung cấp) và nhà hàng Tài Linh (Vũ Thư).

Các thành viên trong đoàn đã kiểm tra hồ sơ pháp lý về ATTP như: giấy đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP, trang bị bảo hộ lao động cho những người trực tiếp tham gia chế biến; các giấy tờ liên

quan đến nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm... của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kiểm tra thực tế tại khu vực chế biến, ăn uống, các thành viên trong đoàn đã test nhanh hàn the đối với mẫu chả thịt lợn và test nhanh methanol trong rượu trắng. Cả 2 mẫu đều cho kết quả âm tính.

Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, Công ty TNHH Sản xuất - Xuất nhập khẩu Văn Tiến đã bố trí dụng cụ và thực hiện thu gom chất thải, rác thải nhưng chưa triệt để, chưa bố trí đủ tủ bàn phục vụ sơ chế thực phẩm;

nhà hàng Tài Linh chưa thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định, vẫn còn côn trùng tại khu sơ chế...

Cùng với kiểm tra, đoàn đã tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao kiến thức pháp luật về ATTP cho người quản lý, người tham gia chế biến thực phẩm tại các cơ sở.

\* Từ ngày 15/4 - 15/5, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Quỳnh Phụ tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại một số đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng "Tháng

hành động vì ATTP năm 2023".

Theo kế hoạch, đợt kiểm tra tập trung vào kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể thuộc các trường mầm non các xã, thị trấn; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm... trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra trên 30 đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhìn chung các đơn vị, cơ sở đã chấp hành tốt các quy định, điều kiện về bảo đảm ATTP, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận tập huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng như các điều kiện bảo đảm ATTP, nguồn gốc thực phẩm... Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục: một số cơ

sở vẫn chưa thực hiện nghiêm việc bảo quản thực phẩm; khu vực chế biến chưa bảo đảm các điều kiện về vệ sinh theo quy định; quần áo bảo hộ cho người chế biến thực phẩm chưa đầy đủ, đồng bộ...

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm; đồng thời, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, từ đó để xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho người dân.

**NGUYỄN HOÀNG - NGUYỄN CƯỜNG**

**Phổ biến công tác dân số trong tình hình mới**

Sáng ngày 5/5, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển huyện Đông Hưng phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGD) tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến công tác dân số trong tình hình mới cho thành viên ban chỉ đạo dân số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, hơn 160 đại biểu được cán bộ Tổng cục Dân số - KHHGD, Bộ Y tế và Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giải pháp, định hướng chỉ đạo công tác dân số và phát triển trong tình hình mới. Trong đó

có Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 11/1/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Thái Bình thực hiện Chiến lược dân

số Việt Nam đến năm 2030 (Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh). Cũng tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; quy định của pháp luật nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi...

Thông qua hội nghị, các đại biểu được trang bị nhiều kiến

thức về công tác dân số trong tình hình mới, nhận thức được tầm quan trọng của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh để áp dụng trong gia đình, tuyên truyền các chính sách dân số cho mọi người, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ ba và tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

**THU HOÀI**

**Số ca mắc Covid-19 nhập viện điều trị tăng**

Sau một thời gian dài số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam giảm rõ rệt thì từ đầu tháng 4/2023 đến nay số ca mắc có xu hướng tăng. Sự gia tăng số ca mắc mới kéo theo số ca nặng phải nhập viện điều trị tăng. Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng phải thở máy do vừa mắc Covid-19, cao tuổi lại có bệnh lý nền kèm theo.

Bệnh nhân N.V.T, xã Hồng Bạch (Đông Hưng) điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hơn nửa tháng nay. Tuổi cao lại có tiền sử viêm phổi mạn tính, nhiều năm theo dõi u phổi nên khi mắc Covid-19 sức khỏe bệnh nhân giảm sút nhanh chóng, thể trạng yếu, người thường xuyên mệt mỏi, ho nhiều phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Người nhà bệnh nhân cho biết: Ở nhà bố tôi bị sốt, có lúc gai rét, ho nhiều. Sau khi nhập viện, các bác sĩ làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, bố tôi thường xuyên phải thở máy; đến nay tình trạng bệnh đã có tiến triển song vẫn chưa cải thiện mấy.

Không chỉ hai trường hợp trên, tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận nhiều trường hợp nặng do vừa mắc Covid-19 vừa có bệnh lý nền kèm theo. Bác sĩ Vũ Thị Sáu, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: Nếu thời điểm trước số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tại Khoa rải rác thì từ

đầu tháng 4 đến nay, số bệnh nhân Covid-19 nặng phải nhập viện điều trị có xu hướng tăng. Các bệnh nhân Covid-19 tại Khoa chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh lý nền, trong đó nhiều bệnh nhân suy hô hấp phải thở máy, điều trị dài ngày. Bên cạnh đó, có nhiều bệnh nhân bị suy thận, suy tim, đột quỵ, ung thư... kèm theo Covid-19 nên việc

điều trị phức tạp, phải hội chẩn nhiều chuyên khoa.

Với bệnh nhân Covid-19 kèm theo bệnh lý nền có nguy cơ trở nặng và tử vong cao nếu chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19, không được theo dõi, điều trị kịp thời. Do đó, bác sĩ Vũ Thị Sáu khuyến cáo: Ngoài việc thường xuyên khám sức khỏe, điều trị tốt bệnh lý nền người bệnh cần



Bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.